



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๖๕๗

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธาณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.- สมาคมชมรม ผู้ปกครอง เด็กพิการ หรือแนวทาง พัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ สร้าง กรุงเทพฯ เป็นเมือง สำหรับทุกคน	fm๙๑bkk prbangkok facebook.com/ fm๙๑bkk facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวหลังประชุมร่วมกับสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการและมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการจัดบริการพัฒนาเด็กพิการที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การจัดการตั้งการสนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ เพื่อดำเนินงาน “ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว” ที่จัดบริการโดยคนพิการ หรือครอบครัวคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตได้อิสระเต็มศักยภาพมากที่สุดเท่าที่คนพิการคนนั้นสามารถจะทำได้ในทุกประเภทความพิการ ครอบคลุมพื้นที่ ๕๐ เขต ในกรุงเทพฯ ซึ่ง กทม.จะพิจารณาว่าจะสามารถประสานความร่วมมือในด้านใดบ้าง การจัดการตั้งศูนย์ต้องเป็น Public Space ผู้เข้ารับบริการสามารถพบแพทย์ได้สะดวกขึ้น ซึ่ง กทม.มีศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่แล้ว หากสร้างโรงพยาบาลใหม่สามารถจัดตั้งห้องดังกล่าวไว้ให้บริการ รวมทั้งในศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสำนักงานเขตที่ก่อสร้างใหม่ จุดเริ่มต้นอาจจัดตั้งศูนย์ต้นแบบ และขยายเครือข่ายต่อไป</p> <p>- สมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ หรือ สปพ (Association of Parents for Children with Disabilities (Thailand): APCD) เป็นการรวมตัวของสมาชิกผู้ปกครองที่มีบุตรพิการ รวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาความพิการ โดยสมาชิกจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว จำนวน ๑๐ แห่ง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความเท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่ม</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิการโดยครอบครัว” และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ
๒	กทม. ร่วมกิจกรรม “ยิ่งปลูกยิ่งดี” ตามโครงการ ปลูกต้นไม้ ล้านต้น	innnews opt-news naewna mcot siamrath mgronline js๑๐๐ thaipublica thebangkokinsight banmuang prbangkok	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมกิจกรรม “ยิ่งปลูกยิ่งดี” ตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศว่า การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าวมีความยากมาก เนื่องจากเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่ของ กทม. แต่เป็นกิจกรรมที่ดีมาก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพฯ และส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ และในอนาคตยังเป็นพื้นที่พักผ่อน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่</p>	- สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		thejournalistclub facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	หรือออกกำลังกายได้ด้วย - ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสนองนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น และเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบที่จะได้มีอากาศที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ต่อไป โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ม.เกษตรฯ ได้ตรวจสอบพื้นที่และวางแผนการดำเนินการไว้หมดแล้ว ซึ่ง ๑ ไร่จะปลูกได้ ๘๐๐ ต้น และพื้นที่ทั้งหมดจะปลูกได้ไม่น้อยกว่า ๔๕,๐๐๐ ต้น ระยะเวลา ๓ ปี ในปีแรกจะปลูกให้เต็มพื้นที่และต่อไปจะเน้นการดูแลและปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และพักผ่อนต่อไป	ชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขต ประเวศ	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง กำแพงกรองฝุ่น และสร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีแก่ ชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์ กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขต ประเวศ
๓	ผว.กทม. ร่วมพิธี “ห่มผ้าแดง ภูเขาทอง” เสริมสิริมงคล	tnnthailand mcot thestandard siamrath thansettakij matichon todaylineme news.trueid	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอัญเชิญ ผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง เนื่องในงาน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) โดย พิธีห่มผ้าแดงจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ มีความเชื่อว่าการได้ห่ม ผ้าแดงองค์พระธาตุจะสร้างอานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์และทำให้เกิด ความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจาก อันตรายนานาประการ ซึ่งสีแดงเป็นสีแห่งมงคล เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรือง ของชีวิต และยังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวาย ผ้าแดงเพื่อสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์บรมบรรพต จึงถือเป็นสิริ มงคล ทั้งนี้ การห่มผ้าแดงภูเขาทองเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนานตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ ๕ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	<u>ด้านบวก</u> - ร่วมสืบสานพิธีพิธีอัญเชิญ ผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต เนื่องในงานนมัสการพระบรม สารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เพื่อความเป็นสิริมงคล	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และ การ ท่อง เที ย ว สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนร่วม สืบสานพิธีพิธีอัญเชิญผ้าแดง ห่มองค์พระบรมบรรพต เนื่องในงานนมัสการพระบรม สารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
๔	ผว.กทม. ส่งตรวจสอบ กพน.ปิดถนน หน้าร้านค้า ๒๔ ชม. ก่อสร้างท่อ ร้อยสายไฟฟ้า	matichon siamrath innnews thereporters	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจาก โครงการสร้างบ่อกักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง (กพน.) ซึ่งต้องปิดถนนรัชดาภิเษกใกล้กับอุโมงค์รัชดา-ท่าพระ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ย.๖๕-๓๐ เม.ย.๖๖ ว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รผว.กทม. ตรวจสอบข้อเท็จจริงการปิดถนนดังกล่าว โดยเข้าใจว่าบริเวณนั้นมีถนน ๒ ช่องการจราจรและปิดทีละส่วน อย่างไรก็ตาม จะเร่งคืนพื้นที่ โดยสิ่งสำคัญคือ ประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบและขอบคุณ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานหน่วยงานสาธารณสุขโรค บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง บ่อกักและท่อร้อยสายไฟฟ้า ใต้ดินโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน - เร่งรัดโครงการจัดระเบียบ	- สำนักการโยธา สำนัก การจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสาน กพน.ในการตรวจสอบและ บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ใต้ดิน		ที่แจ้งข้อมูล - ส่วนแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของ กทม. ยังดำเนินการได้ล่าช้า เช่น ถนนทองหล่อที่ดำเนินการมาประมาณ ๒ เดือน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีมีการตัดสายสื่อสารแล้ววางทิ้งข้างทาง เช่น สุขุมวิท ๓๙ จะเร่งนำสายเหล่านี้ไปกำจัด เพราะเป็นวัสดุอันตราย ส่วนการนำสายสื่อสารลงใต้ดินต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยต้องหารือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด และ กสทช. อีกครั้ง	สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง	บ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ร้องเรียน มีการปิดการจราจรบริเวณถนนรัชดาภิเษกใกล้กับอุโมงค์รัชดา-ท่าพระตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕	สถานทูตอิสราเอลมอบต้นไม้ให้ กทม. 'วันเมืองโลก'	bangkokbiznews thethaipress prbangkok facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ร่วมปลูกต้นลีลาวดี เนื่องในวันเมืองโลก ร่วมกับ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย บริเวณสวนเบญจกิติ โอกาสนี้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้มอบต้นไม้ให้ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้หนึ่งล้านต้นในกรุงเทพฯ ซึ่งสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มีความยินดีที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน ซึ่งต้นลีลาวดีเปรียบเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างอิสราเอลและประเทศไทย นอกจากนี้ อิสราเอลยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ ความชำนาญ และแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ กทม. อาทิ การทำความสะอาดแหล่งน้ำสาธารณะ การก่อสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กพิการ และการสร้างเมืองดิจิทัล ฯลฯ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างกำแพงกรองฝุ่นในกรุงเทพฯ - ประสานความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพฯ และประเทศต่าง ๆ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นในกรุงเทพฯ และความร่วมมือในการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพฯ และประเทศอิสราเอล
๖	กทม.ร่วมจัดงานเทศกาล Colorful Bangkok ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน	เดลินิวส์ แนวหน้า สยามรัฐ Thestandard matichon Thairath dailynews Siamrath thereporters Innnews prachachat thailandplus workpointtoday facebook.com/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังแถลงข่าวเทศกาล Colorful Bangkok และเปิดตัวเว็บไซต์ bangkokartcity.org ว่า กิจกรรม Colorful Bangkok เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเปิดพื้นที่ให้ประชาชนคนไทยที่มีความสามารถได้แสดงผลงานผ่านศิลปะทางวัฒนธรรมหลากหลายประเภท อาทิ ดนตรี ศิลปะ การเขียน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อในที่สุดจะสามารถเป็นงานระดับโลกได้ โดยเทศกาลดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๓ เดือนเต็ม เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย.๖๕ - ม.ค.๖๖ ซึ่งเป็นการรวมงานกว่าหลายร้อยงาน ตั้งแต่ภาคเอกชน SME ถึงระดับชุมชน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่จัดงานเทศกาลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งช่วยสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาค	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเทศกาล Colorful Bangkok และ ความคืบหน้าการขับเคลื่อน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		MatichonOnline facebook.com/ TheReporters facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทท.กล่าวว่า เทศกาล Colorful Bangkok เป็นเทศกาลที่ครอบคลุมตลอด ๓ เดือนในช่วงเดือน พ.ย.๖๕ เป็นเทศกาลศิลปะชุมชน ช่วงเดือน ธ.ค.๖๕ เป็นเทศกาลแสงสี และช่วงเดือน ม.ค.๖๖ เป็นเทศกาลดนตรี ทั้งนี้ ในเดือน พ.ย.๖๕ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นของเทศกาลศิลปะ ได้จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ "บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ๒๐๒๒" ที่เริ่มขึ้นแล้วที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ และอีก ๑๑ จุดทั่วกรุงเทพฯ, งาน Hotel Art Fair ที่โรงแรม The Standard, Bangkok โดยเปลี่ยนห้องพักในโรงแรมเป็นที่แสดงงานศิลปะ และงาน "บางกอกบ้านฉ่ำ" งานศิลปะชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของ ๒๑ ชุมชน ๒๑ ย่าน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมศิลปะชุมชนทั้ง ๒๑ แห่งทั่วกรุงเทพฯ จะทยอยจัดตลอดเดือน พ.ย.-ธ.ค.๖๕ ซึ่งมีลักษณะงานคล้ายงานสามแพร่งสตรีทที่มีการเพนท์พื้นตามอัตลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ</p> <p>- สำหรับเทศกาลศิลปะชุมชนปีน เดิน ล่อง ทอดน่อง ย่านสร้างสรรค์ บ้านฉ่ำ ทั่วกรุงตลอดเดือน พ.ย.-ธ.ค. เป็นการเปิดพื้นที่ในชุมชนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทั้งครอบครัว เช่น เขตบางมด จัดกิจกรรมทางน้ำ อาชีพพายเรือ หรือย่านนางเลิ้ง มีละครชาตรี ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมของชุมชน</p> <p>- โดยกิจกรรมในเทศกาล Colorful of Bangkok แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ สามารถเที่ยวชมได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย c]tส่วนที่ ๒ มีค่าใช้จ่าย ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะเข้าสู่ชุมชนโดยตรง เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเอง</p>	ประชาชน ซึ่งในระยะยาวประชาชนจะสามารถวางแผนพัฒนาจัดการชุมชนตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๗	กทท.เดินหน้า ห้องเรียนสู้ฝุ่น รับมือ PM๒.๕	tna.mcot.net prachachat facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทท.กล่าวหลังตรวจเยี่ยมโครงการปักธงสุขภาพแจ้เดือนฝุ่น “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ณ โรงเรียนศาลาคู้ เขตมีนบุรีว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแนวโน้มสูงเกินมาตรฐานเป็นประจำทุกปี โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกมีโอกาสรับฝุ่น PM๒.๕ จากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงค่อนข้างมากกว่าโซนอื่น ๆ การเรียนรู้ค่าฝุ่น ความหมายของธงแต่ละสีที่แสดงถึงสภาพอากาศในขณะนั้น และการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสีของธงจึงเป็นประโยชน์</p> <p>- ธงสุขภาพมีทั้งหมด ๕ สี ประกอบด้วย (๑) ธงสีฟ้า หมายถึง ค่าฝุ่น ๐-๒๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) สภาพอากาศดีมาก (๒) ธงสีเขียว หมายถึง ค่าฝุ่น ๒๖-๓๗ มคก./ลบ.ม. สภาพอากาศดี (๓) ธงสีเหลือง</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดโครงการปักธงสุขภาพแจ้เดือนฝุ่น “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” เพื่อให้ความรู้เรื่องค่าฝุ่นและการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการศึกษา สำนักงานงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการปักธงสุขภาพแจ้เดือนฝุ่น “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM๒.๕ ในโรงเรียนสังกัด กทท.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>หมายถึง ค่าฝุ่น ๓๘-๕๐ มคก./ลบ.ม. สภาพอากาศปานกลาง โดยกลุ่มอ่อนไหว เด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัย (๔) ธงสีส้ม หมายถึง ค่าฝุ่น ๕๑-๙๐ มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย และ (๕) ธงสีแดง หมายถึง ค่าฝุ่น ๙๑ มคก./ลบ.ม.ขึ้นไป มีผลต่อสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัย</p>		
๘	<p>กทม.ระดมสมองจัดทำร่างแผนฯ ด้านผู้สูงอายุระยะ ๓ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน</p>	<p>Prachachat pr-bangkok twitter.com/pr_bangkok facebook.com/กรุงเทพมหานคร</p>	<p>- นางวันทนี วัฒนะ รป.กทม.กล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับทราบแนวนโยบายระดมความคิดเห็นและจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ว่า ปัจจุบันกรุงเทพฯ เข้าสู่สังคมสูงวัย โดยสมบูรณ์ ซึ่งผู้สูงอายุในเขตเมืองมีความแตกต่างจากชนบทคือ เปลี่ยนการใช้ชีวิตจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว นอกจากนี้ พบข้อมูลน่าสนใจในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น คนโสดสูงอายุที่อยู่อาศัยในเมืองมีความประสงค์จะอยู่คนเดียวและผู้สูงอายุที่มีครอบครัวแล้ว แต่ประสงค์จะอยู่คนเดียว มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ กทม.ให้ความสำคัญโดยตลอด จึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันการดูแล การสอดส่องช่วยเหลือที่รองรับในมิติต่าง ๆ อาทิ มิติทางสังคม มิติทางกฎหมาย มิติทางเศรษฐกิจ มิติสุขภาพ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่พึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม และมีหลักประกันที่มั่นคงไปจนบั้นปลายชีวิต เนื่องจากผู้สูงอายุคือ ผู้มีประสบการณ์อันทรงคุณค่า โดยสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้อีกมาก สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างทรงเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้อื่น ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ นี้ กทม.ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะนำผลการประเมินแผนระยะที่ ๒ มาเป็นข้อมูลนำเข้าในการจัดทำแผน โดย ผว.กทม.ได้มอบนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ ให้กับผู้บริหารทุกสำนักและผู้อำนวยการเขต ๕๐ เขต รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีเป้าหมายคือ เกิดแผนบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุของ กทม.ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนระยะที่ ๓ ที่กล่าวว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มี</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดี มีหลักประกันมั่นคงและเป็นพลังพัฒนาสังคม</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคมสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๓ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			หลักประกันมั่นคง เป็นพลังพัฒนาสังคม” และสอดคล้องกับนโยบาย ผว.กทม. “ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)” โดยมี กำหนดการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ ๕ ก.พ. ๖๖		
๙	กรมเห็นชอบ สถานศึกษา ทุกสังกัดในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี และ สมุทรปราการ ปิดเรียน ๑๖-๑๘ พ.ย.นี้ ช่วงการ ประชุมเอเปค	ข่าวสด มติชน khaosod matichon mgronline	<p>- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ ทุกสังกัด หยุดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ย.๖๕ ทั้งนี้ ศธ.จะทำ หนังสือเวียนแจ้งสถานศึกษาในสังกัดอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพื่อให้เกิด ความสะดวกในการเดินทางและการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากในช่วง ดังกล่าวจะมีประกาศปิดถนนหลายจุด เพื่อจัดประชุมต้อนรับผู้นำประเทศ ต่าง ๆ</p> <p>- นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ.เตรียมจัดทำประกาศเพื่อแจ้ง สถานศึกษาให้ปิดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมเอเปค เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศหยุดราชการและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ทั้งนี้ มติ ครม. ดังกล่าว รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกแห่งในกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- เตรียมความพร้อมแผน จัดการเรียนการสอนใน รูปแบบออนไลน์ หรือการ สอนชดเชยของโรงเรียนใน สังกัด กทม. กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น ชอบให้ สถานศึกษาทุกสังกัดในเขต กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ หยุดการเรียน การสอนในช่วงการประชุม สุดยอดผู้นำความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ๒๐๒๒</p>	<p>- สำนักงานการศึกษาและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมแผนจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบ ออนไลน์ หรือการสอน ชดเชยของโรงเรียนใน สังกัด กทม.กรณี คณะ รัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ให้สถานศึกษาทุกสังกัดใน เขตกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ หยุด การเรียนการสอนในช่วง การประชุมสุดยอดผู้นำ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๑๘ พ.ย.๖๕</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์